



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร กองการเจ้าหน้าที่ โทร. ๐-๒๕๓๙-๓๖๙๐

ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๑๐๒๕ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

เรื่อง การตรวจสอบและแจ้งรายชื่อข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้น
ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก ผู้อำนวยการกองทุกกอง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนา
การเกษตรเขตทุกเขต เกษตรจังหวัดทุกจังหวัดและเกษตรกรุงเทพมหานคร

ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการสำรวจและรวบรวมอัตราตำแหน่งข้าราชการ
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ เพื่อดำเนินการคัดเลือกข้าราชการให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้น
ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ โดยให้หน่วยงานต่างๆ ดำเนินการสำรวจและเสนอรายชื่อ ปีละ ๒ ครั้ง นั้น

กรมส่งเสริมการเกษตรได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการ
ประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
จึงขอให้หน่วยงานดำเนินการสำรวจตรวจสอบข้าราชการในสังกัดที่ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับปฏิบัติการ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนมาก
ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๑๐๒๕ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๒ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคล
ที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ และแจ้งรายชื่อข้าราชการดังกล่าวพร้อมทั้งตำแหน่งและสังกัด
ไปยังกรมส่งเสริมการเกษตรภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ดังรายละเอียดที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไปด้วย

(นายกมล เกษมสุข)
รองอธิบดี รักษาการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

บัญชีรายละเอียดการสำรวจข้าราชการเข้ารับการศึกษาเพื่อประเมินผลงานเลื่อนขั้นดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (สำรวจประจำปี)

แบบทำหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตรที่ กษ ๑๐๐๒/ว๑๖๙ ลว. ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ครั้งที่	ระยะเวลาในการสำรวจของแต่ละปี	กำหนดส่งรายชื่อ	หมายเหตุ
๑	๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม	๒๘ กุมภาพันธ์	ให้หน่วยงานสำรวจข้าราชการในสังกัดที่ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการศึกษาเพื่อประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในแต่ละครั้งตามที่กำหนดให้มีการสำรวจโดยแจ้งรายชื่อ ตำแหน่ง และสังกัดของข้าราชการดังกล่าว ไปยัง กองการเจ้าหน้าที่ ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแต่ละครั้งของการสำรวจ ทั้งนี้ ให้หน่วยงานดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
๒	๑ เมษายน - ๓๐ มิถุนายน	๓๑ พฤษภาคม	
๓	๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน	๓๑ สิงหาคม	
๔	๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม	๓๐ พฤศจิกายน	